

Số: 01/BC-BTTND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động cụ thể như sau:

1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022, có đánh giá hằng tháng, quý, sơ kết 06 tháng và tổng kết năm; công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thực hiện tốt Quy tắc văn hóa công sở theo quy định.

2. Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan:

100% công chức, viên chức và người lao động được bàn bạc, thảo luận trước khi lãnh đạo Vườn ban hành nội quy cơ quan, quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn đã quán triệt cho tất cả công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Nội quy và các quy chế trong nội bộ cơ quan; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt việc kiểm tra thực hiện nội quy cơ quan, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc.

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đã ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không vi phạm pháp luật về mạng xã hội, mạng internet, bí mật nhà nước.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức của cơ quan đã đề ra và được biểu quyết thống nhất thực hiện Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các Chương trình hành động, Kế hoạch, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

4. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động

Trong năm 2022, được chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn cùng với sự phối hợp của các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn. Ban Thanh tra nhân dân đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động; việc thu, chi các nguồn tài chính trong cơ quan đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không vi phạm nguyên tắc tài chính trong quá trình thực hiện.

Giám sát việc thực hiện: Việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức theo đúng quy định; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật. Công chức, viên chức, người lao động luôn cải tiến lề lối, phương thức làm việc có khoa học để đạt hiệu quả cao trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện công tác tham mưu đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

5. Kết luận của Ban Thanh tra nhân dân

Trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân nhận thấy: Tất cả công chức, viên chức, người lao động đều chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm các quy chế và Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã đề ra. Việc thực hiện các chế độ tài chính cũng như đảm bảo tốt chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định.

Trong năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc yêu cầu Ban Thanh tra nhân dân làm việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2023

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan và giữ vững các thành tích đã đạt được qua các năm. Ban Thanh tra nhân dân đề ra Kế hoạch hoạt động nhiệm vụ năm 2023, như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, của công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-theo quy định.

2. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 đề ra; chú trọng phối hợp trong công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy

lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự chuyển biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ và tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, người lao động.

4. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong cơ quan; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong cơ quan; thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

5. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

6. Phát hiện kịp thời những thiếu sót (*nếu có*), đề có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa trong sạch, vững mạnh; xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động. Phản ánh, tham mưu kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cho Ban Chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo.

7. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa công sở trong cơ quan.

8. Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị./.

Nơi nhận:

- Giám đốc BQLVQGNCNC;
- Chủ tịch CDCS;
- Lưu: BTTND, NTT.

TRƯỞNG BAN

Trần Thanh Tùng